

# ABBANK nhận giải tôn vinh doanh nghiệp thực hiện tốt công bố thông tin

16:20 28/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa được vinh danh trong nhóm 10 công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM thực hiện tốt công tác quản trị, công bố thông tin, minh bạch gia.**

Theo đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, báo cáo kết quả chương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch của công ty đại chúng quy mô lớn đăng ký giao dịch trên HNX giai đoạn 2023 - 2024 (viết tắt: CBTTMB) cho thấy, kết quả điểm đánh giá trung bình của các công ty là 54,74 điểm.

Con số này tăng 10,98 điểm so với trung bình kết quả đánh giá năm 2022-2023 (43,76 điểm). Hầu hết các công ty đều tăng trưởng về điểm số này. Có 308 doanh nghiệp trên tổng số 881 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn UPCoM đủ điều kiện được đánh giá trong kỳ 2023-2024, thuộc 11 nhóm ngành khác nhau.



*Đại diện ABBANK nhận giải tôn vinh doanh nghiệp thực hiện tốt công bố thông tin.*

Trong đó, ABBANK đã xuất sắc đạt điểm cao và được vinh danh nhóm 10 công ty đại chứng quy mô lớn trên UPCoM thực hiện tốt công tác quản trị, công bố thông tin, minh bạch giai đoạn 2023-2024. Giải thưởng này nhằm tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt các hoạt động công bố thông tin đúng, đủ theo yêu cầu của HNX.

Trong năm 2024, mặc dù tình hình kinh doanh của ngân hàng nói riêng và tình hình thị trường nói chung còn nhiều thách thức, khó khăn nhưng tập thể ban lãnh đạo và CBNV đã nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2024. Giải thưởng này là minh chứng cho những nỗ lực của ABBANK trong việc nâng cao năng lực quản trị, cam kết công bố thông tin, minh bạch với cổ đông và các bên có liên quan.

Giải thưởng cũng là sự khẳng định của ABBANK trong việc đề cao tính tuân thủ pháp luật, hướng đến thúc đẩy áp dụng các thông lệ quản trị tốt nhất, phù hợp với định hướng phát triển thị trường chứng khoán và mong muốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt phát triển minh bạch, bền vững trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/abbank-nhan-giai-ton-vinh-doanh-nghiep-thuc-hien-tot-cong-bo-thong-tin>